



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/พ ๕๕๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์
ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่า มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผ.กทท. เตรียมเข้า สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ ศาลาว่าการ กทท. พร้อมเปิดตัว ทีมงานและ มอบนโยบายให้ ข้าราชการ กทท.	matichon nationtv bangkokbiznews dailynews khaosod mgronline thebangkokinsight chmplus topnews twitter.com/Matichon	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผ.กทท. กล่าวว่า ภายหลังเดินทางไปรับใบรับรอง ผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ประกาศรับรองผล การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค.๖๕ แล้วจะเดินทางไปรับตำแหน่งที่ศาลาว่าการ กทท. - สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งกำหนดเข้ารับตำแหน่ง ของนายชัชชาติ ในวันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๓.๑๙ น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทท. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร มีกำหนดการ ดังนี้ เวลา ๑๓.๑๙ น. ผ.กทท. สักการะพระพุทธรูปราชูปถัมภ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการ กทท. เสาชิงช้า เวลา ๑๓.๕๐ น. พิธีมอบหมายงานในหน้าที่ ผ.กทท. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ จากนั้น ผ.กทท.แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ สนามหญ้า หน้าองค์พระฯ และเวลา ๑๔.๔๕ น. เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ศาลาว่าการ กทท. ๒ दिनแดง	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมรับมือ นโยบายจาก ผ.กทท. ในการ เข้ารับตำแหน่ง ภายหลัง กกต.พิจารณารับรองผลการ เลือกตั้ง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียม ความพร้อมดำเนินการ ตามนโยบาย ผ.กทท. ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง
๒	กทท. ออกประกาศ ผ่อนคลาย ให้เปิด สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ๑ มิ.ย.๖๕ ภายใต้มาตรการ ป้องกันโควิด 19	เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา bangkokbiznews matichon thairath thansettakij siamrath naewna khaosod komchadluek js๑๐๐ prachachat posttoday chmplus fm๙๑๖kk thaipbs news.trueid thebangkokinsight innews thestandard workpointtoday	- นายชจิต ชัชวานิชย์ ป.กทท. ลงนามในประกาศ กทท. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ลงวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อ กทท. ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สถานบริการ สถานประกอบการที่มี ลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้ดำเนินการได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID ๒Plus และยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติตาม COVID Free Setting ได้แก่ (๑) เปิดให้บริการและจำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน ๒๔.๐๐ น. งดกิจกรรมที่ทำให้เกิด ความแออัด (๒) ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ (พนักงาน นักร้อง นักดนตรี บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น ตรวจ ATK ทุก ๗ วัน คัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai (TST) (๓) ผู้ประกอบการ ต้อง จัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับ วัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตาม	<u>ด้านบวก</u> - ผ่อนคลายการเปิดกิจการ/ กิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้มาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่าง เข้มข้นและต่อเนื่อง	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ รวมทั้งการเข้มงวด ตรวจสอบสถานประกอบการ กิจการ/กิจกรรมให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดโควิด 19 และ ประกาศของ กทท.อย่าง เคร่งครัด

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		tnnthailand ch๗ prbangkok twitter.com/prachachat twitter.com/prbangkok twitter.com/ThaiPBS	มาตรการ Universal Prevention ทั้งนี้ กลุ่ม ๖๐๘ แนะนำเลี่ยงการเข้ารับบริการ ส่วนสถานที่ที่เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ สัก สปา นวดแผนไทย ยิม ฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ โรงมหรสพ โรงละคร สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบสมุนไพร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย.๖๕ เป็นต้นไป		
๓	กทม.เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 ที่จุดบริการทั้งในและนอก รพ. สร้างภูมิคุ้มกันลดอาการป่วยรุนแรง	matichon mgronline innews	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กท. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กท.) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ ว่า ได้กำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 ให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เนื่องจากปัจจุบันเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเกิดความชะล่าใจในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด ๑๙ การรับวัคซีนโควิด 19 ยังมีความสำคัญและจำเป็น เนื่องจากช่วยสร้างภูมิคุ้มกันกรณีติดเชื้อโควิด 19 จะช่วยให้อาการไม่รุนแรง กทม.จึงขอเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว กลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ไปรับบริการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลและจุดที่ กทม. เปิดให้บริการ โดยสามารถจองคิวขอรับวัคซีนได้ทางแอปพลิเคชัน “QueQ” หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเข้ารับวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖๙ แห่ง นอกจากนี้ สามารถ WALK IN เข้ารับวัคซีนโดยไม่ต้องจองคิวได้ที่อาคารกีฬาเวสน์ ๑ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง และเซ็นทรัล พระราม ๓ สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐-๒๒๐๓-๒๘๘๓	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลสังกัด กทม.	- สำนักอนามัย สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้งในและนอกสถานพยาบาล
๔	กทม.พร้อมเปิดให้บริการงานทะเบียน ๕๐ เขตและ ๑๐ จุดบริการด่วนมหานคร	matichon fm๙๑bkk bangkokbiznews thansettakij innews tnnthailand ch๗ news.trueid facebook.com/ TNNthailand	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กท. กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง จึงสั่งการให้ ๕๐ สำนักงานเขตเริ่มกลับมาเปิดให้บริการงานทะเบียนตามปกติอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๖ มิ.ย.เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานราชการในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเปิดให้บริการจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่	<u>ด้านบวก</u> - อำนวยความสะดวกการให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19	- สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในสำนักงานเขตและจุดบริการด่วนมหานคร

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	แบบปกติ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย.นี้	twitter.com/tnnthailand	<p>(๑) ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร (๒) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เขตบางแค (๓) ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค เขตภาษีเจริญ (๔) ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์ค เขตประเวศ (๕) ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เขตคันนายาว (๖) ศูนย์การค้าเกตเวย์ เขตคลองเตย (๗) สถานีรถไฟฟ้าอุตุมสุข เขตบางนา (๘) สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน (๙) สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักร และ (๑๐) สถานีรถไฟฟ้าสยาม เขตปทุมวัน หากดำเนินการย้ายจุดบริการฯ เพื่อไปให้บริการในพื้นที่สำนักงานหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ณ ศูนย์การค้า เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดบริการในทันที</p> <p>- อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทาง โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด</p>		ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ ๖ มิ.ย.๖๕
๕	กทม.เดินหน้า แก้ไขปัญหา จุดเสี่ยง ๘๓๙ จุด ทั่วกรุงเทพฯ ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	<p>แนวหน้า ข่าวสด สยามรัฐ มติชน matichon mgronline fm๙๑bkk siamrath prbangkok facebook.com/prbangkok</p>	<p>- นายชาติรี วัฒนเขจร รป.กทม. กล่าวหลังประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมนำเสนอความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามาตรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ รายงานผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ นำเสนอแผนงานขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับเขต ผลการดำเนินงานแนวทางและเกณฑ์ ตัวชี้วัด "แก้ไขจุดเสี่ยง" ๒๕๖๕ โดยยังคงดำเนินการตามนโยบาย "๑ เขต พิชิต ๒ จุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ" ปัจจุบันมีจุดเสี่ยงกว่า ๘๓๙ จุด ทั่วกรุงเทพฯ ประกอบด้วย จุดเสี่ยงตามตัวชี้วัดเดิมที่รอการแก้ไข ๑๑๘ จุด และจุดเสี่ยงเพิ่มเติมจากการรวบรวมของ ๕๐ เขต อีก ๗๒๑ จุด ส่วนการวิเคราะห์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า กรุงเทพฯ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ๑๓ ราย จึงสั่งการให้สำนักงานเขต ๕๐ เขต สืบสวนและนำเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน</p> <p>- สำหรับแผนดำเนินการด้านความปลอดภัยในปี ๒๕๖๕ ยังคงมุ่งเน้นการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญห อุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและ ขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย อย่างยั่งยืน</p>	- สำนักงานจราจรและขนส่ง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการแก้ไข ปัญหาและปรับปรุงจุดเสี่ยง อุบัติเหตุ พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นกำลัง สำคัญในการลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-			จากภาคประชาชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่กรุงเทพฯ ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด นำไปสู่การพลิกโฉม กรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนมีความปลอดภัยและความสุขในการเดินทาง ขับเคลื่อนให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน		
๖	กทม.ชวน เจ้าของที่ดิน มาเพิ่มพื้นที่ สีเขียว โครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐	เดลินิวส์ dailynews innews	<p>- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวว่า กรุงเทพฯ มีที่ดินว่างเปล่าอยู่จำนวนมากที่เป็นของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป หากนำพื้นที่เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ พัฒนาเป็นสวนสาธารณะจะส่งผลให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมามี กทม.โดย สสล.ได้ดำเนินโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนนำที่ดินเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะสำหรับประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์</p> <p>- สำหรับหน่วยงาน หรือประชาชนที่สนใจนำที่ดินเข้าร่วมโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ สามารถทำหนังสือแจ้งความประสงค์มายังสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ ซึ่งตามขั้นตอนจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเหมาะสมของที่ดินและพิจารณาระยะเวลาที่เจ้าของที่ดินจะให้ กทม. เข้าใช้ประโยชน์ จากนั้นเจ้าของที่ดินต้องทำสัญญายินยอมให้ใช้สอยทรัพย์สินและจดทะเบียนสิทธิเหนือที่ดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตามระยะเวลาที่เจ้าของที่ดินกำหนด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมนำที่ดินเข้าร่วมโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ</p>
๗	กกต.ประกาศ รับรองผล การเลือกตั้ง ผว.กทม.	มติชน ข่าวสด แนวหน้า สยามรัฐ dailynews siamrath naewna matichonweekly mgronline js๑๐๐ prachachat matichon thansettakij dailynews siamrath thaipost khaosod komchadluek kaphoon kapook	<p>- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวผลการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุสำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ราย และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน ๕ ราย โดย กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ราย ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ราย</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- รายงานผลการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ผว.กทม.และ ส.ก.ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>- สำนักงานปกครองและทะเบียน และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการของ กทม.ภายหลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ผว.กทม.และ ส.ก.ให้ประชาชนรับทราบ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		innnews prachachat posttoday nationtv thaipost thaipbs ch๗ ch๓plus springnews sanook bangkokbiznews thebangkokinsight amarintv isranews themomentum pptvhd๓๖ banmuang ch๗ thestandard opt-news topnews plewseengern tnnthailand			

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์